



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และชื่อผลงานที่จะส่งประเมินตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ตามที่ นางวราภรณ์ ลิ้มปะพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๕
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ยื่นขอรับการประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
และส่งผลงาน เรื่อง การจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้าราชการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงให้บุคคลดังกล่าวจัดส่งผลงานเพื่อ
ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๕
จำนวน ๑ เรื่อง คือ

ชื่อผลงาน การจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ดำเนินการ ๑๐๐ %

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดและเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและข้อเสนอ
แนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน จำนวน ๕ เล่ม นับตั้งแต่วันประกาศ

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงานซึ่งไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน ซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ให้ดำเนินการทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหา สารระ ข้อเท็จจริงและหากมีเอกสาร
หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุให้ชัดเจนด้วย แล้วยื่นหนังสือทักท้วงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยกำหนดระยะเวลาให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกษม คำศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒